

ที่ นม ๕๑๐๐๓/ ๑๑๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถ.กำแพงสงคราม นม. ๓๐๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะ “โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ฟูโดม ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา”

เรียน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

เนื่องจากระบบฉายภาพยนตร์ฟูโดม ที่ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการฉายภาพยนตร์มีสภาพเก่า ล้าสมัย ไม่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งสื่อการแสดงด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงจะดำเนิน “โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ฟูโดม ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ให้เป็นระบบที่ทันสมัย และมีสื่อในการแสดงความรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้บริการระบบเทคโนโลยีการแสดงผลห้องฟ้าจำลอง และระบบการฉายภาพยนตร์ฟูโดม เสนอแนวทาง วิธีการปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ฟูโดม การปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบหรือเสนอแนวทางการปรับปรุงด้วยวิธีอื่น รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้แทนเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อการแสดงด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมงบประมาณในการปรับปรุงไปยัง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแพงสงคราม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๒๒๗๓ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถติดต่อเข้าชมสถานที่ได้ที่ นายปณิธาน บุญยะทิม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ช่วยปฏิบัติราชการหัวหน้าศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๗๗-๘๘๘๘๙ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ กิ่งโก้)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๒๗๓